

โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติราชการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*

มอบแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๐๑

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันนี้ที่เชิญท่านมาก็เพื่ออยากให้ออกมาให้กำลังใจ ข้าราชการบรรจุใหม่ ในปัจจุบันนับว่าโชคดีกว่ารุ่นก่อน เพราะปัจจุบันท่านรู้ตัวเองว่าจะได้รับการบรรจุที่ไหน แต่สมัยผมเริ่มรับราชการมีการปฐมนิเทศ ๕ วัน จะทราบว่าจะได้รับแต่งตั้งที่ไหนก็เป็นวันสุดท้าย ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นปลัดอำเภอปรังคฤ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ไม่เคยไปเลย สิ่งที่น่าสนใจในการรับราชการครั้งแรก คือปลัดอำเภอรุ่นพี่ให้คำแนะนำดูแล เพราะเมื่อก่อนทุกอย่างต้องทำเองทั้งหมด เช่น ร่างหนังสือเอง พิมพ์เอง หวังฟังเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ข้าราชการใหม่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้และเรียนให้ไว เรียนรู้ในสิ่งที่ถูก ไม่ใช่เอาสิ่งที่ผิดมาเป็นแบบอย่าง จะทำให้เราประสบความสำเร็จ อีกอย่างที่ขอชื่นชมว่าพวกเรามีความพร้อมถึงการแต่งกาย ผากไว้เป็นหัวใจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคือการแต่งการดูดีถูกต้องอยากให้เป็นแบบอย่างนำเคารพนับถือ

ประสบการณ์ในการทำงานของผมเองเป็นปลัดอำเภอเรียนรู้งานให้หมดว่างานอำเภอเป็นอย่างไร รับราชการที่จังหวัดต้องศึกษางานที่จังหวัด เป็นตั้งแต่เจ้าจังหวัด ผู้ตรวจ ป้องกันจังหวัด มีโอกาสเข้าส่วนกลางก็เข้ามาเพราะนายชวนมา เข้ามาทำงานส่วนกลางก็มีโอกาสหาประสบการณ์ แต่ละด้านต่างกัน ฉะนั้นใครเลือกส่วนกลางแล้วสักพักท่านควรทำงานจังหวัดต่างๆ บ้าง ลักษณะงานไม่เหมือนกัน เมื่อไปอยู่อำเภอมองว่าจังหวัดเอาเปรียบเราทุกอย่าง สิ่งเราทำทุกอย่าง เราเหมือนเบ๊ พอเราอยู่จังหวัดบ้างก็อย่าทำอย่างนั้น ฉะนั้นเราอยู่จังหวัดเป็นที่เลี้ยง เพื่อจะหาปัจจัยบริหารให้คนที่เขาอยู่พื้นที่จริง ๆ อย่าคิดว่าร่างหนังสือให้นายเซ็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็น เป็นคนสั่งการอย่างเดียว ทำอย่างไรให้เป็นการประสานงาน อยู่ส่วนกลางเราก็ดูบทบาทว่าควรทำอย่างไรที่สนับสนุนจังหวัด อำเภอ คนที่รับราชการควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปัจจุบันผู้บริหารและ อปท. ดูถูกเขาไม่ได้ว่าการศึกษาเขาต่ำ ไม่จบปริญญาตรี เดียวนี้ อปท.เขาจบปริญญาเอกก็มี เขาอาสามาทำงาน อย่าคิดว่าเราเก่งกว่าเขา อยากให้เราศึกษาต่อ อีก ๓ ปี ข้างหน้า เราก็สามารถขอทุนในการศึกษาต่อปริญญาโท แต่ถ้าเรามีช่องทางตอนนี้ก็ไม่ต้องรอ

*สรุปความ คำให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อยากบอกพวกเราว่าภูมิใจในตัวพวกเราที่มีแนวคิด ที่มีความรับผิดชอบในการทำงาน และเก่งที่สามารถสอบแข่งขันในสายของ ก.พ. ผมมั่นใจในการสอบของ ก.พ. ไม่มีทางที่จะฝากได้ ที่จะช่วยกันได้แน่นอน กว่าที่จะผ่านภาค ก. กว่าที่จะผ่านวิชาเฉพาะในแต่ละภาคแต่ละสายอาชีพไม่ใช่ง่าย ๆ นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจในพวกท่านทั้งหลาย และพวกท่านเลือกเข้ามาอยู่กรรมนี้ ผมเองในฐานะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยในการบริหารงานก็จะพยายามทำอย่างไรก็ได้ ที่จะสร้างปัจจัยให้พวกเรามีขีดความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้า นี่คือนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านทั้งหลาย เรามองท่านทั้งหลายเหมือนต้นกล้าว่าท่านจะต้องเติบโต ฉะนั้นในการที่จะหยั่งรากลงไปในดิน การที่จะชูกิ่ง ชูช่อขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ แล้วผลิดอกออกผลในโอกาสต่อไป ในช่วงต้นที่จะต้องใช้ในการดูแลพอสมควรตรงนี้ฝากผอ.กจ. สถานการณ์ทำงานในปัจจุบันค่อนข้างมีความแตกต่างในสังคมสูง เราลงไปในพื้นที่ที่จะต้องเจอการแข่งขันของ อปท. ของผู้บริหาร ฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันกันจะแบ่ง เป็น ๒ ข้าง อย่างน้อยโอกาสเลือกตั้งไปแล้วรู้จักแพ้ รู้จักชนะ มีไม่มากนักหรอก ฉะนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งก็มีการแข่งขันกัน นี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นของการไม่สมานฉันท์เกิดขึ้น มันก็ต้องมีอีกฝ่ายที่แพ้สู้ไม่ได้ ผู้บริหารหาทางล้มล้างโดยจะใช้พวกเราเป็นเครื่องมือในการทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายต้องออกจากความเป็นผู้บริหาร ดังนั้นเราต้องมีจุดยืนในการที่จะคิดที่จะตัดสินใจ ขอให้ใช้วิจารณญาณค่อนข้างจะมากหน่อย ไม่ใช่ว่าพูดแล้วท่านจะต้องกลายเป็นคนหวาดระแวง ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้เรียนรู้ ในการคิดในการตัดสินใจว่า ถ้าเราตัดสินใจทำแล้วใครได้รับผลกระทบจะเป็นอย่างไร ขอให้เราคิดต่อ นี่คือนี่คือความห่วงใย อยากให้กำลังใจ อยากให้เรามุ่งมั่นสิ่งที่จะเป็นผลกระทบเราอีกอย่าง เรื่องผลประโยชน์ มันจะต้องมีแน่นอนในแต่ละ อปท. ถ้าให้ดูตามสื่อ มีการทุจริต มีการร้องเรียนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของอปท.จะมีเรื่องร้องเรียนรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราดูแลเงินระเบียบวิธีปฏิบัติ ภารกิจเราต้องออกไปตรวจงานคอร์รัปชัน เราต้องไปเจอการร้องขอที่ไม่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ โดยเฉพาะการเงินเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ขอให้ใช้ความระมัดระวัง คิดให้ดี คิดว่าท่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้เป็นแค่ต้นข้าว ท่านเป็นไม้ยืนต้นสามารถเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาที่สามารถจะปกป้องรุ่นต่อไป หรือพวกนกกาทั้งหลายต้องอาศัยร่มเงาจากท่านในโอกาสต่อไป ขอเป็นกำลังใจ ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน ขอให้ท่านเห็นผมเหมือน ลุง หรือ อา ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนพวกเรา ถ้ามีสิ่งอันใดก็เปิดเว็บไซต์ของกรม จะเมลล์บอกกันก็ได้ เราพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จ ขอให้ท่านเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย ขอให้โชคดีทุกคน
